



### บทอ่านที่ 1

ยชา 24:14-29

ในครั้งนั้น โยชูวากล่าวแก่ประชากรชาวอิสราเอลว่า ‘บัดนี้จงเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า และรับใช้พระองค์อย่างแท้จริงและด้วยความจริงใจ จงกำจัดพระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่บริเวณเหนือแม่น้ำและในอียิปต์ และหันมารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า... พวกท่านจะต้องตัดสินใจว่าพวกท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใด จะรับใช้พระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่เหนือบริเวณแม่น้ำ หรือพระเจ้าทั้งหลายของคนอโมไรต์ซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขา ส่วนสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเอง เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า’

ประชาชนตอบว่า ‘ไม่มีทางที่เราจะละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า และหันไปรับใช้พระเจ้าอื่น! ...เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกัน เพราะพระองค์คือพระเจ้าของเรา’

โยชูวาก็กล่าวกับประชาชนว่า ‘พวกท่านจะไม่สามารถรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เนื่องจากพระองค์เป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงริษยา และจะไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อความประพฤติมิชอบหรือบาปของพวกท่าน ถ้าพวกท่านละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและหันไปรับใช้พระเจ้าของคนต่างชาติ พระองค์จะทรงหันกลับและกระทำการลงกรรมกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่ง และแม้ว่าจะได้ทรงดีต่อพวกท่านมาในอดีตมากสักเพียงใด แต่พระองค์จะทรงทำลายพวกท่าน’ ประชาชนกล่าวตอบโยชูวาว่า ‘ไม่! องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าซึ่งเราต้องการจะรับใช้’ โยชูวาก็ตอบว่า ‘...ถ้าเช่นนั้น จงกำจัดพระเจ้าของคนต่างชาติซึ่งพวกท่านมีอยู่กับพวกท่าน และจงถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของอิสราเอล!’ ประชาชนกล่าวตอบโยชูวาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา คือ ผู้ที่เราจะรับใช้ เราจะฟังเสียงของพระองค์’

วันนั้น โยชูวาได้ทำพันธสัญญาขึ้นสำหรับประชาชน เขาได้วางกฎเกณฑ์และคำสั่งสำหรับพวกเขาที่เซเคม โยชูวาได้เขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า...

หลังจากนั้น โยชูวา บุตรของนูน ชำรับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลึนใจเมื่ออายุหนึ่งร้อยสิบปี

### พระวรสาร

มธ 19:13-15

ขณะนั้น มีผู้นำเด็กเล็ก ๆ มาให้พระองค์ทรงปลงพระหัตถ์อวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับคิดว่าคนเหล่านั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้’ พระองค์ทรงปลงพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น แล้วจึงเสด็จไปจากที่นั้น



ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นเด็ก พระเยซูเจ้าเองก็เคยเป็นเด็ก และพระองค์ทรงรักเด็ก ทรงปลงพระหัตถ์อวยพร พระพรว่า อาณาจักรสวรรค์เป็นของผู้ที่เหมือนเด็กเหล่านี้ คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับพระองค์หรอก ฉะนั้น เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรรักษาคุณสมบัติที่ดีของความเป็นเด็กในความไร้มลทิน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ใจจริงใจ ไร้วางใจ สุภาพ และกุศลความดีอื่น ๆ ที่จริงแล้วเป็นผู้ใหญ่เองที่ทำให้เด็ก ๆ มีมลทิน มีเล่ห์เหลี่ยม มีกิเลส ตัณหา ด้วยการกระทำแบบอย่างในอบายมุขทั้งหลายนั่นเอง

เสาร์  
17  
สิงหาคม

สัปดาห์ที่ 19  
เทศกาลธรรมดา  
สด 16:1-2,5-6,  
7-8,11  
ทำวัตรสัปดาห์ที่ 3

